

## บทคัดย่อ

**เรื่อง** : แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย  
กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านมาเลเซีย  
: Guidelines for the development of cooperation mechanisms  
On Thai border security with neighboring countries in Malaysia

**โดย** : พันเอก สิริรัฐ หนองแสง

**สาขาวิชา** : ปฏิบัติการร่วมระหว่างทหาร

**อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย** : พันเอก

(สิริรัฐ หนองแสง)

กรกฎาคม ๒๕๖๖

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านมาเลเซีย ซึ่งเป็นการศึกษาตามบริบทนโยบาย และแผนงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ให้เกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นปัญหาต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศสามารถแสดงให้เห็นได้ในลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยอยู่ระหว่างความสมดุลสูงสุดไปจนถึงการพึ่งพาเต็มที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศกำลังพัฒนา และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้กลยุทธแห่งการร่วมมือกันประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยพื้นที่ทางบกมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวน ๓๑ จังหวัด ๑๒๙ อำเภอ และพื้นที่ทางทะเลมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๕๗ อำเภอ ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะผสมผสานระหว่างภัยคุกคามรูปแบบเดิม (traditional security

threats) คือ ภัยคุกคามด้านการทหารและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (nontraditional security threats) คือ ภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ส่วนปัญหาที่มีผลต่อการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของประเทศไทย ประกอบด้วย ๕ ปัญหาสำคัญ คือ ๑) ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนและความไม่ชัดเจนจากเส้นเขตแดน ๒) ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๓) ปัญหายาเสพติด ๔) ปัญหาการค้าอาวุธสงคราม และ ๕) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขขนาดใหญ่

ประเทศไทยมีแนวคิดในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนานั้นจะเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ประชาชน มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ นานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ